

**Phụ lục II**

**KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG<sup>1</sup>**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BPC, ngày /11/2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện)

Tổng cộng: 25 kiến nghị, cụ thể:

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
I	<b>TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 (10)</b>	
01	<i>Cử tri Nguyễn Thanh Mừng, thôn 3, xã Đăk Mar: Hiện nay, tại khu vực thôn 3, xã Đăk Mar có một số trụ điện được xây dựng cách dây từ 2-3 năm nằm trong diện tích đất thổ cư của các hộ gia đình gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, sản xuất của người dân. Đề nghị Điện lực Đăk Hà quan tâm chuyển các trụ điện này ra hành lang đường bộ ngoài khu vực đất thổ cư của người dân để thuận tiện cho người dân xây dựng.</i>	Qua kiểm tra, vị trí cột điện cử tri ý kiến là cột N1/1/14 thuộc tuyến đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đội 3 Đăk Uy 4 cấp điện cho các hộ dân tại Thôn 3. Riêng vị trí N1/1/14 đang cấp điện cho 04 hộ dân (trong đó có hộ ông Nguyễn Thanh Mừng). Tuyến đường dây này được đầu tư từ năm 2007, trong thời gian đầu tư, vị trí xây dựng được sự thống nhất của các hộ dân. Việc di chuyển cột điện trên dựa trên nhu cầu cá nhân nhằm giải tỏa mặt bằng nên đề nghị cử tri làm việc trực tiếp với Điện lực Đăk Hà để làm thủ tục, thỏa thuận chi phí để di dời cột điện nói trên.
02	<i>Cử tri Vương Thị Tường, thôn Tân lập A, xã Đăk Hring: Chuyển mục đích sử dụng đất thì bắt chúng tôi phải ký tứ cận còn chuyển nhượng có phải ký tứ cận không? Hai hộ hai bên đất của tôi sang nhượng cho người khác nhưng tôi không biết, tôi không ký tứ cận nên bị mất 1m đất, vậy việc tôi không ký tứ cận nhưng vẫn cho phép chuyển nhượng là đúng hay không?</i>	- Ngày 02/12/2022 Chi nhánh tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất (bìa đỏ sang bìa hồng) của ông Nguyễn Văn Khanh – bà Vương Thị Tường-trú tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring. Sau khi tiếp nhận, Chi nhánh tiến hành kiểm tra hiện trạng xác định vị trí thửa đất, số đo cạnh, diện tích thửa đất trên cơ sở chủ sử dụng đất xác định ranh giới thửa đất, để có cơ sở lập trích lục thửa đất, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên sau khi kiểm tra tại vị trí đất đề nghị cấp đổi tại thửa số 68h, diện tích 234m <sup>2</sup> , hình thể có thay đổi, số đo cạnh thửa đất có thay đổi so với Giấy CNQSD đất, diện tích giảm so với giấy CNQSD đất đã cấp; Theo Công văn số 1236/STNMT-VPĐK ngày 18/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường <sup>2</sup> , do vậy sau kiểm tra hiện trạng lập biên bản kiểm tra hiện trạng thì đề nghị công dân ký tứ cận giáp ranh để có sự thống nhất về mặt hồ sơ về ranh giới thửa đất, số đo cạnh thửa đất và diện tích thửa đất (giảm) làm cơ sở lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính và trình cấp có thẩm

<sup>1</sup> Là kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm trên thực tế hoặc đã ban hành văn bản giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

<sup>2</sup> V/v phối hợp giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
		quyền in cấp mới lại Giấy chứng nhận QSD đất cho công dân đảm bảo theo quy định. Đã có kết quả ngày 05/01/2023 trả về bộ phận một cửa UBND huyện.
03	<i>Cử tri Dương Thị Phùng, thôn Kon Hnong Yốp, xã Đăk Hring: Thời gian làm sổ đỏ sang sổ hồng rất lâu (bao nhiêu ngày, nộp ở đâu), không có giấy hẹn, không những tôi mà còn các hộ khác cũng vậy. Đề nghị các cấp xem xét, trả lời cho người dân.</i>	Qua kiểm tra hồ sơ, ngày 15/5/2023 Chi nhánh tiếp nhận hồ sơ của Hộ bà Dương Thị Phùng, trú tại Thôn KonHnông Yốp, xã Đăk Hring, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất (bìa đỏ sang bìa hồng) ủy quyền cho ông Lê Ngọc Bảo, sinh năm 1991, địa chỉ TDP4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum theo Hợp đồng ủy quyền tại UBND thị trấn Đăk Tô chứng thực số 84/quyền số 01/2022-STC/HĐ,GĐ, ngày 21/9/2022, thực hiện giao dịch, sau khi tiếp nhận hồ sơ Chi nhánh đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền cấp giấy CN QSD đất. Đã có trả kết quả ngày 24/5/2023.
04	<i>Cử tri Phạm Quý Dương, Thôn Tân lập B, xã Đăk Hring: Làm thủ tục cấp đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ sang bìa hồng) thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bộ phận một cửa huyện bảo về xã, xã bảo lên huyện khi đó huyện lại nhận, đề nghị cán bộ chỉ dẫn cho bà con có trách nhiệm, việc hướng dẫn phải bằng phiếu để làm cơ sở dân đi làm.</i>	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thường xuyên tổ chức họp cơ quan chấn chỉnh nhân viên trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện nghiêm túc hướng dẫn công dân kê khai và nộp hồ sơ đảm bảo theo quy trình.
05	<i>Cử tri Hà Văn Thân, thôn Wang Hra, xã Đăk Ui: Năm 2019 gia đình ông A Khôn, thôn Wang Hra (thôn 4 cũ) có đăng ký thủ tục làm hồ sơ đất thổ cư (Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất) tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Hà và trực tiếp nhận hồ sơ là ông Phạm Khánh Thọ, lúc nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc (bìa đỏ gốc) thì ông A Khôn có hỏi cần giấy hẹn không thì ông Thọ nói không cần khi nào có bìa đỏ thì sẽ gọi điện cho. Sau nhiều lần bổ sung hồ sơ đến nay gia đình vẫn chưa nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra sớm giải quyết cho người dân.</i>	Ngày 11/5/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đăk Hà tiếp nhận hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông A Khôn (ông A Xe để thừa kế cho con là ông A Khôn), từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đăk Hà chuyển đến. Trong quá trình kiểm tra và đối chiếu với các quy định của pháp luật, nhận thấy hồ sơ kê khai chưa đảm bảo nên đã liên hệ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn ngày 15/5/2020 (Văn bản phân chia di sản thừa kế còn thiếu hàng thừa kế chưa thể hiện cha, mẹ của người để lại di sản thừa kế, Chưa có giấy xác nhận nhà ở trên đất được hình thành thời điểm nào, chưa có giấy xác nhận mối quan hệ với người để lại di sản để thực hiện miễn giảm thuế theo quy định.). Tuy nhiên, đến ngày 18/5/2023 ông A Khôn mới bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn. Chi nhánh đã chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, Ngày 09/6/2023 công dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngày 15/6/2023 đã trả kết quả thực tế cho công dân, đến nay không có ý kiến gì thêm.
06	<i>Cử tri Nguyễn Văn Huân, TDP2b, thị trấn Đăk Hà: Gia đình tôi có một mảnh vườn đường Tô Hiến Thành thuộc</i>	- Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện cung cấp thông tin quy hoạch cho ông

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	khu vực 24/3 huyện Đăk Hà, theo quy hoạch của huyện thì sẽ có con đường đi qua vườn gia đình tôi, đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trả lời cho gia đình tôi được biết khi nào con đường được thực hiện làm. Nếu không thực hiện làm đường thì đề nghị bỏ quy hoạch để gia đình tôi có thể làm nhà hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.	Nguyễn Văn Huân tại Công văn số 1629/UBND-KTHT ngày 20/6/2023.  - Hiện nay quy hoạch vùng huyện và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn đang trong giai đoạn lập nhiệm vụ; UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lại vị trí quy hoạch trên, trường hợp quy hoạch không còn phù hợp sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh nội dung vào các Đồ án quy hoạch đang trong giai đoạn lập.
07	<i>Cử tri Hoàng Thị Hoán, thôn 4, xã Hà Môn:</i> Bản thân bà Hoàng Thị Hoán và ông Hà Văn Hợp đã nộp hồ sơ giải quyết chế độ theo Quyết định 62 từ năm 2018 nhưng bị thất lạc hồ sơ; qua nhiều lần hướng dẫn, bản thân đã liên hệ với đơn vị cũ để xác nhận làm lại và nộp hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xem xét giải quyết chế độ cho người dân.	Ban CHQS huyện đã tiếp nhận hồ sơ và làm đúng thủ tục quy định, nhưng bà Hoàng Thị Hoán và ông Hà Văn Hợp không đúng đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ. Ban CHQS huyện đã làm công văn trả lời gửi về xã, đến nay không thấy bà Hoàng Thị Hoán và ông Hà Văn Hợp lên hỏi nữa.
08	<i>Cử tri Lê Xuân Lương, thôn 5, xã Hà Môn:</i> Thời gian qua, bãi rác của Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH không được xử lý để xảy ra tình trạng bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường và người dân sinh sống tại khu vực xung quanh cũng như người dân thôn 5, xã Hà môn. Đề nghị UBND huyện làm việc, đề nghị Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH phải xử lý rác thải không để xảy ra tình trạng bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.	- Hiện nay, Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH đang thực hiện xử lý lượng rác tồn đọng của nhiều năm trước để lại, trong quá trình đào, vận chuyển có phát sinh mùi hôi thối khó chịu ( <i>khi mới đào đưa lên xe vận chuyển</i> ). Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và đề nghị Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải, phun khử hóa chất xử lý môi trường đảm bảo theo quy định. - Ngày 13/9/2023, Đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn DH. Qua kiểm tra chưa phát hiện tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý chất thải rắn. Ngày 04/11/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3458/UBND-TH, trong đó tiếp tục giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH; Đề xuất xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND huyện kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
09	<i>Cử tri Lê Ngọc Sơn, TDP 3, thị trấn Đăk Hà:</i> Chợ trung	Thực hiện Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí sắp xếp các ngành nghề kinh

<b>Số TT</b>	<b>NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI</b>	<b>KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ</b>
	<p>tâm thương mại huyện Đắk Hà, năm 1997 được UBND tỉnh phê duyệt xây dựng công trình phố chợ, nhà lồng và 2.000 m<sup>2</sup>, phía Tây chợ làm khu chợ trời. Được tổ chức chợ phiên vào ngày Chủ nhật. Tháng 9/2013, khi tôi được UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với ông Phan Đức Thuyên, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Môi trường đô thị thì ông Thuyên không đưa ra phương án được UBND huyện phê duyệt ngày 01/11/2010 và tôi đã đề nghị UBND huyện chuyển hồ sơ sang Công an huyện Đắk Hà điều tra. Tôi thấy các hộ ở nơi khác đến thuê mặt bằng, có ít hộ ở thị trấn Đắk Hà và có dấu hiệu tham nhũng, lợi ích nhóm. Nhưng đến nay, trải qua 10 năm vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết. Người dân thị trấn muốn bán hàng thì không có khu vực để bán, phải lấn chiếm vỉa hè đường Hùng Vương, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Nếu xảy ra tai nạn giao thông cấp nào chịu trách nhiệm?</p>	<p>doanh tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Hà đã được UBND huyện Phê duyệt ngày 01 tháng 11 năm 2010. Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị Đắk Hà đã thông báo rộng rãi hộ kinh doanh nào có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Đắk Hà thì làm đơn xin thuê mặt bằng, hình thức Nhà nước cho thuê mặt bằng, dân tự đầu tư kinh phí để xây dựng. Giá thuê mặt bằng theo quy định của nhà nước, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh hàng.Tại vị trí cử tri ý kiến là( Khu T ) diện tích cho thuê: 128m<sup>2</sup>. Hiện nay có 18 hộ kinh doanh, trong đó: Công dân Đắk Hà: 11 hộ; Công dân thành phố Kon Tum 7 hộ. Các hộ kinh doanh trên ký kết hợp đồng và trả tiền thuê mặt bằng hàng tháng đúng quy định. Tuy nhiên vào ngày chủ nhật hàng tuần ( Ngày họp chợ phiên truyền thống )các hộ buôn bán nhỏ lẻ có buôn bán trên vỉa hè. Trong thời gian qua Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị đã phối hợp với UBND thị trấn Đắk Hà và các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn để các hộ kinh doanh vào khu vực chợ trời buôn bán không cho buôn bán trên vỉa hè đường Hùng Vương để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cũng như mỹ quan đô thị. Vào lúc 8h ngày 07/07/2023 Trung tâm có mời Cử tri Lê Ngọc Sơn làm việc, sau khi Lãnh đạo Trung tâm môi trường giải thích các nội dung liên quan đến ý kiến cử tri và kiểm tra thực tế thì ông Lê Ngọc Sơn nhận thấy việc cho thuê mặt bằng của Trung tâm môi trường là hợp lý, đúng quy định và không có ý kiến gì thêm.</p>
10	<p><i>Cử tri Nguyễn Quốc Quang, TDP 5, thị trấn Đắk Hà:</i> Dự án đường từ Đường tỉnh lộ 671 đến trường nghề, khi nào Nhà nước triển khai làm thì nên báo trước cho Nhân dân để chăm sóc các loại cây trồng và yên tâm sản xuất</p>	<p>Hiện tại, UBND huyện đã thống nhất Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước; Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước tại Cụm công nghiệp - TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà tại Văn bản số 756/UBND-TCKH ngày 16/9/2023 và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai đầu tư, dự kiến hoàn thành xây dựng trong năm 2023.</p>
<b>II</b>	<b>SAU KỶ HỌP THỨ 6 (15)</b>	
01	<p><i>Cử tri Đỗ Lê Thành, thôn 3, xã Đắk La:</i> Hiện nay, trong sân nhà ông Nguyễn Lưu, thôn 3, xã Đắk La có trụ điện đã từ lâu không còn sử dụng. Đề nghị điện lực Đắk Hà kiểm tra, di dời trụ điện để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình.</p>	<p>Điện lực Đắk Hà đã phối hợp với các nhà mạng di dời cáp mạng và đã dỡ bỏ trụ điện cũ như kiến nghị</p>
02	<p><i>Cử tri Hoàng Thị Bón, thôn 5, xã Hà Môn:</i> Hiện nay, Điện lực Đắk Hà chặt, rong một số cây xanh hai bên</p>	<p>Hiện nay Điện lực Đắk Hà đã phối hợp với TT Môi trường trong việc chặt, tía cây trong hành lang lưới điện (nằm trên các vỉa hè). Do đó kỹ thuật chặt, tía cây được sự</p>

<b>Số TT</b>	<b>NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI</b>	<b>KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ</b>
	đường Quốc lộ 14 (đoạn đi qua thôn 5, xã Hà Môn) không thu dọn, cành cây vương vãi trên vỉa hè gây cản trở người đi bộ, mất mỹ quan. Đề nghị Điện lực Đắk Hà chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khi thực hiện phát dọn cây xanh hành lang đường điện dọc các tuyến đường cần phải thu dọn sạch sẽ.	Chỉ dẫn và giám sát của TT Môi trường đô thị và cảnh cây được chặt tưa Điện lực Đắk Hà và TT Môi trường đô thị Huyện có trách nhiệm thu dọn toàn bộ.
03	<i>Cử tri Nguyễn Thị Hương, thôn 5, xã Hà Môn:</i> Tại khu vực thôn 5, xã Hà Môn hệ thống đường điện 3 pha mới kéo được 1/2 thôn. Đề nghị Điện lực Đắk Hà quan tâm nâng cấp đường điện 3 pha của thôn để người dân lắp đặt điện 3 pha phục vụ sản xuất phát triển kinh tế.	Khu vực này đã được phê duyệt đầu tư lưới điện 3 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, chống quá tải khu vực huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2022, Hạng mục đã được đóng điện đưa vào sử dụng vào ngày 26/10/2023.
04	<i>Cử tri Lương Thị Gái, thôn Thanh Xuân, xã Đắk Ngọc:</i> Điểm Trường mẫu giáo tại thôn Thanh Xuân, xã Đắk Ngọc hiện tại không sử dụng, gây lãng phí. Đề nghị cấp có thẩm quyền giao điểm trường về cho BQL thôn Thanh Xuân sử dụng để làm điểm sinh hoạt của Nhân dân trong thôn	Ngày 17/7/2023, UBND huyện có Tờ trình số 121/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh về xin phê duyệt thay đổi Phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất huyện Đắk Hà. Ngày 10/10/2023, Sở Tài chính có văn bản số 3826/STC-QLCS về việc lấy ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Đắk Hà. UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục hồ sơ tiếp tục trình UBND tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Sau khi UBND tỉnh thống nhất, huyện sẽ chuyển giao về UBND xã Đắk Ngọc quản lý, xử lý theo quy định.
05	<i>Cử tri Phạm Huy Gián, TDP5, thị trấn Đắk Hà:</i> Toàn bộ ngã 3, ngã 4 Quốc lộ 14 đi qua thị trấn Đắk Hà đã được Bộ Giao thông vận tải đền bù. Việc ông Đăng xây dựng nhà ở ngã ba đầu nối Quốc lộ 14, cơ quan nào cấp GCN quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng cho ông Đăng. TDP 4B đã có ý kiến nhiều lần tại sao không giải tỏa? đề nghị UBND huyện trả lời cho cử tri biết.	Hiện nay đường đã được mở rộng và đã được bê tông hoá theo ý kiến kiến nghị của cử tri.
06	<i>Cử tri Nguyễn Thị Lánh, TDP7 và cử tri Hoàng Ngọc Lự, TDP1, thị trấn Đắk Hà:</i> Việc giải thể Tổ bảo vệ dân phố gây khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư, Công an chính quy tăng cường về không thể giải quyết được tất cả các vụ việc ở TDP do lực lượng mỏng,	Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất các cấp về khôi phục lại Ban bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa thống nhất, đồng thời hiện nay Bộ Công an xây dựng dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang trình Quốc Hội xem xét, nếu Luật này được thông qua thì công tác bảo vệ ở cơ sở cơ bản được giải quyết.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	địa bàn các TDP rộng, một đồng chí vừa làm việc chuyên môn vừa phải phụ trách 2 – 3 địa bàn TDP. Nên khi có việc xảy ra tại khu dân cư không thể giải quyết được kịp thời. Đề nghị huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền về thành lập lại Tổ bảo vệ dân phố trên địa bàn thị trấn.	
07	<i>Cử tri Nguyễn Thị Thường, TDP 6, thị trấn Đăk Hà:</i> Trước đây (năm 1977 – 1978) bản thân có tham gia đi rà phá bom mìn. Ở Quảng Bình nhiều người đi cùng tôi thời đó đi rà phá bom mìn lại được hưởng chế độ như thương binh, bản thân tôi ở đây đã gửi hồ sơ lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lâu, nhưng đến nay chưa có thông tin gì. Vậy xin hỏi tôi có được hưởng chế độ gì hay không?. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xem xét giải quyết chế độ cho người dân.	Ban CHQS huyện đã tiếp nhận hồ sơ và làm đúng thủ tục quy định, nhưng bà Nguyễn Thị Thường không đúng đối tượng được hưởng chế độ thương binh theo Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP . Đối với đơn vị Đại đội 35, Sư đoàn Lê Ninh, rà phá bom mìn công trình Đại thủy nông Nam Thạch Hãn-Quảng Trị mà bà Nguyễn Thị Thường công tác trước đó không nằm trong danh mục địa bàn mà các đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu, chính vì vậy mà bà Nguyễn Thị Thường không làm được các chế độ mà Ban CHQS huyện Đăk Hà hiện nay đang triển khai như: (Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; 49/2015/QĐ-TTg; 142/2008/QĐ-TTg).
08	<i>Cử tri Nguyễn Văn Mậu, thôn Thống nhất, xã Hà Môn:</i> Đề nghị UBND huyện quan tâm, có giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư về huyện để tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.	Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Huyện đã triển khai các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại huyện, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà và phát triển cơ sở hạ tầng tạo động lực xây dựng dựng nông thôn mới, văn minh đô thị nói riêng. Theo đó, huyện đã và đang triển khai thu hút 22 dự án trên địa bàn huyện (06 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 07 dự án lĩnh vực văn phòng - thương mại - dịch vụ - du lịch; 09 dự án lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị) <sup>3</sup> . Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào huyện thông qua các giải pháp cụ thể như: (1) Phối hợp các Sở ngành thông tin về tiềm năng, lợi thế của huyện, chủ động tiếp xúc vận động và kêu gọi đầu tư vào tỉnh thông qua nhiều hình thức; (2) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; (3) Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư; (4) Tăng cường

<sup>3</sup> Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 về ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 114/QĐ-UBND, ngày 06/04/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
		<p>công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tăng cường công tác cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư tại huyện.</p> <p>Trường hợp ông Nguyễn Văn Mậu có đề nghị dự án, lĩnh vực đề nghị thu hút đầu tư trên địa bàn; đề nghị ông liên hệ với UBND xã Hà Môn có văn bản kiến nghị để tổng hợp.</p>
09	<p><i>Cử tri Hồ Ngọc Hoan, TDP 3, thị trấn Đăk Hà:</i> Theo ý kiến trả lời cử tri của UBND huyện về các ý kiến liên quan đến ô nhiễm VSMT tại khu vực Trung tâm thương mại Đăk Hà, cống thoát nước đường Hai Bà Trưng, khu vực làng nghề thị trấn. UBND huyện đã tiếp thu và sẽ chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất nhưng không nói rõ thời gian cụ thể là thời gian nào? Đề nghị có thời gian cụ thể sớm nhất là khi nào cho cử tri biết, vì có những ý kiến của cử tri nói là sớm nhất nhưng lên đến 5 năm nay vẫn chưa được giải quyết.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện mời cử tri phối hợp cùng Trung tâm kiểm tra xem xét và đã được khắc phục xong, hiện nay việc tập kết, ép rác thải của chợ đã được đưa vào chợ để ép không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Riêng hệ thống cống thoát nước đường Hai Bà Trưng, khu vực làng nghề Ban quản lý DADT xây dựng huyện đã khắc phục.</p>
10	<p><i>Cử tri A Nguyễn, thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar:</i> Hiện tại Nhà máy cung cấp nước sạch đặt tại thôn Kon Gung, Đăk Mút đã hư hỏng. Đề nghị UBND huyện, các phòng ban chức năng làm việc với nhà máy nước sớm sửa chữa để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại hai thôn Kon Gung, Đăk Mút</p>	<p>Sau khi cử tri phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị Đăk Hà cử nhân viên đến kiểm tra. Cụ thể trong thôn Đăk Mút có đầu tư xây dựng đường nông thôn mới nên các hộ dân yêu cầu cấp nước sinh hoạt liên tục để dân lấy nước làm đường. Trung tâm đã hướng dẫn nhân dân trong thời gian Nhà máy mới cấp nước sinh hoạt, các hộ có nhu cầu dùng nhiều nước sinh hoạt nên trang bị bồn, xô, chậu chứa nước sinh hoạt để sử dụng, cử tri A Nguyễn thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar đã đồng ý và sẽ tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn biết, sử dụng.</p>
11	<p><i>Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngok:</i> Đề nghị Trạm quản lý thủy nông huyện quản lý chặt chẽ việc các hộ dân tự ý lấp ống phi dẫn nước từ kênh thủy lợi vào ao cá, đảm bảo theo đúng lịch ký cam kết từ 18h đến 06h sáng hôm sau, không gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của người dân</p>	<p>Ban QL-KT các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đã có Công văn số: 104/BQL-KT&amp;QLCT ngày 02/08/2023 trả lời “Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri”.</p> <p>Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Ban quản lý đã mời UBND xã Đăk Ngok và cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngok kiểm tra thực trạng vấn đề cử tri kiến nghị. Sau khi kiểm tra, rà soát: Tổng số các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Đăk Ngok là 59 hộ với tổng diện tích ao nuôi là 24,48ha, toàn bộ các hộ này đã được UBND xã Đăk Ngok đăng ký và ký hợp đồng nuôi trồng thủy sản với Ban Quản lý. Trong các tháng cao điểm phục vụ tưới, diện tích ao cá tiến hành lấy nước luân phiên vào ban</p>

<b>Số TT</b>	<b>NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI</b>	<b>KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ</b>
		đêm, không ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất như cử tri đã kiến nghị. Nội dung này đã được cử tri thống nhất ( <i>có biên bản làm việc kèm theo</i> ). Trong Biên bản làm việc kèm theo có kết luận: Cử tri Hà Xuân Huân thống nhất các nội dung trong biên bản và không tiếp tục kiến nghị nữa.
12	<i>Cử tri Nguyễn Thị Lánh, TDP 7, thị trấn Đăk Hà: Tất cả các công trình trước khi làm đều phải xin chủ trương xin ý kiến mới triển khai, đường Trương Quang Trọng cũng như vậy. Tuy nhiên, qua trả lời vừa qua của UBND huyện lại trả lời là Ban Thường vụ huyện ủy chưa thống nhất. Đề nghị UBND huyện trả lời cho Nhân dân lý do vì sao Ban thường vụ huyện ủy không thống nhất và đề nghị sớm quan tâm xem xét đầu tư tuyến đường trên.</i>	Ủy ban nhân dân huyện đã lập Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 05/01/2022 xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy đầu tư công trình đường Trương Quang Trọng; hạng mục làm mới, nâng cấp nền mặt đường vỉa hè, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm 184 đường Hùng Vương. Được cho ý kiến tại Thông báo số 637-TB/HU ngày 29/3/2022, chưa thống nhất chủ trương đầu tư công trình và đề nghị đề xuất công trình khác đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật, và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện.
13	<i>Cử tri Trần Thị Oanh, TDP 8, thị trấn Đăk Hà: Đường Lê Hồng Phong, TDP 8 đoạn đường nhóm 4 hiện nay xuống cấp trầm trọng có 2 hố sụt lún, mưa nước đọng nhiều không thoát được rất nguy hiểm cho người dân đi lại. Đã có nhiều trường hợp ngã xuống hố khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện xem xét, kiểm tra và khắc phục sớm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn chủ trì đồng thời huy động nhân dân xử lý hư hỏng đường tại vị trí đã nêu, đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt.
14	<i>Cử tri A Nguyễn, thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar: Đề nghị UBND huyện Đăk Hà tiếp tục nâng cấp, sửa chữa đoạn đường còn lại từ thôn 5 đi thôn Kon Gung đã bị hư hỏng Nhân dân đi lại khó khăn (nhất là từ đoạn đường mới làm đến nhà máy tinh bột sắn Tây nguyên Đăk Hà).</i>	Đoạn đường còn lại từ thôn 5 đi thôn Kon Gung, UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tên gọi của dự án là công trình Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà, ( <i>Giai đoạn 1 từ lý trình: Km5+800 ÷ Km7+743.28</i> ). Hiện công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 năm 2023.
15	<i>Cử tri Lương Thị Gái, Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngok: Tuyến đường DH42 qua địa phận thôn Thanh Xuân (khúc của đoạn gần chân Đập Mùa Xuân) bị xuống cấp, sụt lún, ngập nước gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.</i>	UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Ngok khơi thông rãnh dọc đảm bảo thoát nước và đảm bảo lưu thông.